

## สรุปข่าวประจำในวันที่ 31 ต.ค. 62

### ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ลีกล้วยในสนามข่าว (แนวหน้า 31 ต.ค. 62 หน้า 3)
- ปีกคู่ฟุ้งชนเป่าหมาย-ทบทวนจีเอสพี (ข่าวสด 31 ต.ค. 62 หน้า 1,10)
- จุฬาฯ-ป่าไม้ลดขยะพลาสติก (สยามรัฐ 31 ต.ค. 62 หน้า 9)
- ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 62 หน้า 14)
- เกษตรวันนี้ (เดลินิวส์ 31 ต.ค. 62 หน้า 8)
- พญาเสือรวบสมาชิก'อบต.'ซุกซ่อนไม้หวงห้ามอ้างซื้อมา (ไทยโพสต์ 31 ต.ค. 62 หน้า 4)
- 'ป่ารีณา'ทวงคืนที่ดิน'แม่ธนาธร' (มติชน 31 ต.ค. 62 หน้า 10)
- ภาพข่าว: GREEN SOCIAL: ปตท.ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ (ผู้จัดการรายวัน 360 31 ต.ค. 62 หน้า 5)



■...มุ่งมั่นลุยทำงานอย่างเต็มกำลังหลังเข้ารับตำแหน่ง แม้จะเป็นทายาทนักการเมือง แต่ถือเป็นคนรุ่นใหม่ **“บิกทีอป” วราวุธ ศิลปอาชา** รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ได้แถลงผลรอบ 3 เดือนที่สำคัญของกระทรวง หลังมอบนโยบายการดำเนินงานใหม่ และพัฒนาต่อยอด การดำเนินงานจากนโยบายที่มีอยู่เดิมทั้ง 4 ด้าน เจ้าตัวร่ายยาวหลายๆ เรื่อง 1.ด้านอำนาจการ การจัดตั้ง“วิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563, 2.การสร้างขวัญกำลังใจ จนท.ระดับล่าง (ผู้พิทักษ์ป่า)รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับ จนท.ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ นำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดทำ ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้



วราวุธ ศิลปอาชา

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 10 ล้านต้น ตั้งแต่ต.ค. 2562 จึงขยายเป้าหมายเป็น 100 ล้านต้น ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ“คนอยู่กับป่า” จัดตั้งป่าชุมชน 2,291 หมู่บ้าน และเร่งรัดการจัดหาที่ดินภายใต้โครงการ กทช. ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่สากล ผลักดันอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของไทย จัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บท “มาเรียมโปรเจกต์” เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กำหนดวันที่ 10 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” เร่งรัดการบริหารจัดการขยะทะเล ด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เตรียมการรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือปี 2562 รวมถึงขับเคลื่อน“การลดใช้ถุงพลาสติก”ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ 43 แห่งทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ให้กับลูกค้า...ต่อไปทุก ๆ คนเตรียมถุงผ้าพกพาไปได้ด้วยนะครับ...■■■

# บิ๊กตุ๋นพุ่งชน เป้าหมาย-ทบทวนจีเอสพี

## สั่ง3กระทรวงเจรจาสหรัฐ 'ชวน'แนะนำกฯชี้แจงกมธ. ป้อมพร้อม-ฝ่ายค้านยื่นเงื่อนไข 'บิ๊กตุ๋น'ถกด่วน ทีมกรม.เศรษฐกิจ หาทงออก ปมสหรัฐระงับสิทธิจีเอสพี อ่านต่อหน้า 10

● **บิ๊กตุ๋น**  ต่อจากหน้า 1  
มอบ 3 กระทรวงลุยเจรจา ทูตมะกันยื่นไม่เกี่ยวข้อง 3 สารพิษ รัฐมนตรีคาหนายัน พร้อมแจง-ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นซักฟอก กรม.จัดคิว 11-12 พ.ย. สัญจรกาญจนบุรี-ราชบุรี ไฟเขียวต่ออายุอธิบดี'ดีเอส'อีก 1 ปี 'ชวน' ดึงกมธ.อย่างเชิญคนชี้แจงปะปะ เน้นทุกฝ่ายร่วมคุยแก้รธน. อย่างแก้แบบหักค้ำมพร้าด้วยเท่า

● **'ตุ๋น'ถกด่วนทีมศก.ปมสหรัฐ**  
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (กรม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 5/2562 เป็นการด่วนที่ห้องสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการรับรองการค้าสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน จะรายงานต่อที่ประชุมและหารือเพื่อพิจารณาโครงการรถไฟไทย-จีน โดยกระทรวงคมนาคม และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกรม.เศรษฐกิจ ถึงกรณีสหรัฐมีคำสั่งระงับจีเอสพี กับสินค้าจากประเทศไทยว่า ก็ต้องหาวิธีการและเจรจาพูดคุย ด้วยเขาทำกันเอง อย่างเพิ่งตื่นตื่น ทุกปัญหาที่ต้องแก้กัน ไป ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ อย่าไปคาดการณ์กันเอง อย่าไปตีกันไปมา ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เขา เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วกัน ปัญหาที่ไว้ให้แก้ ปัญหาที่ไว้ให้พุ่งชน แต่ถ้าจะไม่มีปัญหาหลาย ก็คงไม่ใช่ ทุกอย่างถ้าเราทำงานก็ย่อมมีปัญหากำลังอัน อย่าไปวิตกกังวล ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาทุกอย่าง เพราะเราทำกันเองข้างเดียวคงทำไม่หมด เราต้องทำหลายๆ ข้าง บางครั้งจึงทำให้มีปัญหา

### ดันเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ชี้แจงแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ และทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว เมื่อเขาประกาศออกมา เราจำเป็นต้องดูสิ่งที่เป็นปัญหา

มันอยู่ตรงไหน เพื่อหาทางเจรจาพูดคุยกัน อย่างไรก็ตาม เราเคยเจรจาขอคืนสิทธิในเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว ปีก่อนได้คืนมา 7 รายการ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ปัญหาที่ประเทศในอาเซียนก็โดนด้วย ถ้ามองวิกฤตเป็นโอกาส ก็ต้องพยายามเจรจาในระดับที่ขอคืนสิทธิให้ได้โดยเร็ว จะยกขึ้นเจรจาภายใต้กรอบการค้าทางการค้าการลงทุน ไทย-สหรัฐ ต่อไป และระยะยาวต้องหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิม ได้แก่ รัสเซีย ยุโรป ตะวันออก อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา ใช้ประโยชน์จากการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี เอพีทีอี 13 กรอบความตกลงอาเซียน จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซิลิ แปรู ออสเตรเลีย และขยายการลงทุนไปยังประเทศที่ได้รับสิทธิจีเอสพีสหรัฐ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นโอกาสขยายตลาด ขยายการลงทุน

"ขอให้พวกเขาอย่าวิตกกังวลเรื่องนี้ให้มากนัก จำเป็นต้องหารือกับภาคเอกชนด้วยว่ามีมาตรการช่วยเหลือกันอย่างไร เป็นธรรมดาเมื่อมีการให้ก็มีสิทธิจะเรียกคืน เราต้องดูเรื่องแรงงานอีกด้วย ซึ่งมีกฎหมายหรือบางมาตรการที่เราปฏิบัติไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในของเรา ต้องระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอื่นๆ อีกหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์เรื่องสภาพของแรงงานต่างด้าวหลายประเทศก็ไม่ได้ทำเหมือนกับเรา เดียวไปคู่อีกที่ อย่าเอาไปยึดโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เลย มันไม่เกิดประโยชน์ วันนี้ขอให้ลดผลกระทบในเรื่องเหล่านี้ ฝากถึงประชาชน สังคม ให้ลดเรื่องนี้ลง มันจะไม่มีผลดีต่อการพูดคุยในอนาคต" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวยืนยันว่า กรณีดัง



ปกติ ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ หากมีข้อสงสัยก็ต้องไปชี้แจง เช่นเดียวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าทำตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อย่าให้มีข้อบกพร่อง ก็ชี้แจงไป ส่วนเขาจะเห็นอย่างไร และให้ทำอะไร เราจะต้องในส่วนที่เราทำ

เมื่อถามถึงการจะขายสัมปทานรถไฟฟ้ามหานคร ออกไปอีก 40 ปี ซึ่งฝ่ายค้านจะนำมาเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เรื่องอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาอยู่ โดยวันที่ 1 พ.ย.นี้จะประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ และจะนำเรื่องเข้าหารือด้วย สุดท้ายอยู่ที่กรมจะพิจารณา ซึ่งทุกเรื่องชี้แจงได้ว่าประเทศและประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไร และมีข้อเปรียบเทียบชี้ให้เห็นถึงการตัดสินใจของรัฐบาล หากสอบถามเชื่อว่าจะตอบคำถามได้

เมื่อถามถึงการเบิกจ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ตนชี้แจงไปหลายครั้งแล้วว่าเงินดังกล่าว คนคิดว่าเป็นเงินที่อปท.เก็บหอมรอมริบไว้ แต่ข้อเท็จจริงเป็นเงินที่อปท.ใช้ไม่ทัน ซึ่งจะไปทบเป็นเงินสะสมเงิน ในส่วนนี้ไปใช้ได้ 2 ส่วนคือเงินอุดหนุนและเงินเก็บสำรอง อีกส่วนหนึ่งจะใช้เบิกตามสภาพคล่อง หากงบประมาณที่จะได้รับไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ เงินดังกล่าวไม่ได้มีมากถึง 6 แสนล้าน มีเพียง 3 แสนล้านเท่านั้น ซึ่งอปท.แต่ละแห่งมีจำนวนเงินที่ไม่เท่ากัน

### เลขาฯนายกส่งหนังสือถามกมธ.

นายดิศศักดิ์ โทตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ กล่าวถึงกรณีกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจริญพล.อ.ประยุทธ์ ไปชี้แจงกรณีเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งที่กรม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ได้ส่งหนังสือไปยังกมธ.เพื่อสอบถามความชัดเจนใน 2 เรื่อง คือการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณของนายกฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกมธ.อย่างไร ดังนั้นจะพูดก่อนคงไม่ดี เพราะกมธ.อาจยังไม่เห็นหนังสือ เมื่อถามว่าส่วนตัวเองว่านายกฯต้องไปชี้แจงด้วยตัวเองหรือไม่ นายดิศศักดิ์กล่าว

ว่า ขออภัยชี้แจงก่อน คนคงตอบอะไรไม่ได้ ขอให้มีความชัดเจนของกมธ.ก่อน ส่วนพรรคฝ่ายค้านมีการหยิบขกพ.ร.บ.คำสั่งเรียก พ.ศ. 2554 ขึ้นมานั้น ตนไม่ทราบแล้วแต่ทางโน้น เพราะเขาเป็นคนหยิบขกขึ้นมา

### กรม.สัญจรกาญจน์-ราชบุรี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมกรม.ว่า กรม.รับทราบการตรวจราชการ และประชุมกรม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ที่ จ.กาญจนบุรี และจ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. โดยวันที่ 11 พ.ย. เวลา 08.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะจะลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 (จุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ-ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริเวณสามแยกวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จากนั้นจะไปที่โรยบินเชียม อบจ.ราชบุรี เพื่อเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสที่มว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้ผู้ว่าราชการบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี

ต่อมาในช่วงบ่าย จะติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ที่อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และจะเข้าสักการะพระประธานภายในวัดโชติทายการาม และเยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ และการผลิตผัก ผลไม้ไร้สารเคมี ตามวิถีธรรมชาติ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปพร้อมเยี่ยมชมตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เพื่อติดตามโครงการพัฒนาคลอง สะพานท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยววิถีเกษตร สะท้อนประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น เยี่ยมชมร้านค้า พบปะประชาชน และนักท่องเที่ยวริมคลองดำเนินสะดวก จากนั้นเดินทางไปยังชมกมธ.การของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เลี้ยงขมนิทรศการด้านปศุสัตว์ และสินค้าโอท็อปที่อ.โพธาราม

จากนั้นนายกฯเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่อ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ และเปิดโครงการบ้านพัก และมอบกุญแจบ้านให้ผู้เช่าอาศัย ขณะที่ช่วงเย็นลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า โดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย เพื่อเป็นสักขีพยานในการ

มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการบุรี ก่อนที่นายกฯ จะร่วมล่องกระทงกับชาวกาญจนบุรี ในประเพณีล่องกระทงบริเวณท่าเรือขุนแผน ก่อนเข้าที่พัก

สำหรับวันที่ 12 พ.ย. นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุรี) และเป็นประธานการประชุมกรม. ที่ห้องประชุมอรพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ก่อนให้สัมภาษณ์ผลการประชุม และเดินทางกลับ กทม.

### ชวนแนะทุกฝ่ายร่วมคุยแก้รธน.

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงภาคประชาสังคมจะยื่นเรื่องให้แก้รัฐธรรมนูญว่า ตอนนี้มี 2-3 คณะ ไม่ใช่เฉพาะคณะของนายโลกม อารียา ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ซึ่งยังไม่ได้นัดวันมาพบตน เมื่อเปิดสมัยประชุมสภา ชุดนี้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าเป็นเรื่องแรกจะได้คุยกันเบื้องต้นว่าขณะนี้เขาพยายามหาทางวางแนวทางว่าทำอย่างไรให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้ ส่วนจะแก้ไขไรนั้นยังไม่พูดถึง

เมื่อถามว่าจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างมาอยู่ในระบบของสภา เพราะภาคประชาสังคมไปเคลื่อนไหวข้างนอก นายชวนกล่าวว่า รณรงค์ข้างนอกเพื่อให้ความรู้กับประชาชนนั้นไม่เป็นไร แต่ต้องให้ความจริงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่วนโครงสร้างวงวิถีสถ.ส.ร.นั้น ตนคิดว่าต้องคุยกัน และต้องเชิญส.ว.มาคุยด้วยหากจะแก้ไขปรับปรุง จะกระทบเขาจริงหรือไม่ หรือควรมีเงื่อนไขอย่างไร ดังนั้นทุกฝ่ายควรจะต้องคุยกัน ซึ่งคงไม่ยากแต่คิดว่าไม่คุยกัน แม้กระทั่งรัฐบาล ตนก็เห็นว่าควรจะคุยกัน เพราะทุกฝ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนี้เหมือนกัน ส่วนใครจะเป็นเม่งงานนั้น ต้องรอดูกมธ.ที่สภาจะตั้งขึ้นมาซึ่งมติที่ที่จะเข้าสภาวาระแรกนั้น จะเป็นแนวทางว่าทำอย่างไรถึงจะกำหนดแนวทางแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปได้ หรือมีประเด็นว่า จะต้องแก้ ส.ส.หรือส.ว.อย่างไร

### ติงกมธ.-อย่าเชิญแจงปะปะ

นายชวนกล่าวต่อว่า ผมคิดว่าการคิดอย่างนี้เป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ แบบไม่หักค้ำพรีด้วยเท่า เช่น ยกเลิกรัฐธรรมนูญไม่เอานั่นอันนี้ ซึ่งไม่ถึงขนาดนั้น แต่โดยบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำได้ยาก จึงต้องหาทางว่าจะทำอย่างไรให้เป็นได้ ส่วนจะต้องแก้

## จับมือต่อยอดทดสอบใช้แก้วกระดาษชีวภาพเพาะชำกล้า จุฬาฯ-ป่าไม้ลดขยะพลาสติก

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย จึงจัดโครงการ Chula Zero Waste เพื่อป้องกันหรือลดขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ทำให้ในปัจจุบันโรงอาหารในจุฬาฯ กว่า 17 แห่งเปลี่ยนมาใช้แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ หรือ zero-waste cup 100% สามารถย่อยสลายได้ทั้งหมดภายใน 4-6 เดือน ซึ่งนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้

ทั้งนี้ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อยอดโครงการ

ทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพสำหรับการเพาะชำกล้าไม้ โดยจะนำแก้วที่ใช้แล้วจากโรงอาหารของจุฬาฯ ไปใส่ต้นไม้ที่กรมป่าไม้จะปลูกทดแทนถุงพลาสติก นับเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและถือเป็นการกำจัดขยะพลาสติก ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ หรือ PETROMAT ร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการขับเคลื่อนให้โครงการนี้เดินหน้าได้ต่อไป

นายปรมินทร์ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้มีความต้องการเพาะชำกล้าไม้คุณภาพดีปีละ 100 ล้านต้น ต้นไม้

ที่ปลูกยังมีอายุมากก็ยังมีคุณค่า ในแต่ละปีมีการใช้ถุงพลาสติกปลูกกล้าไม้จำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมการกรมป่าไม้ได้มองหาแนวทางในการลดการใช้ถุงพลาสติกดังกล่าว ดังนั้นการนำแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพหรือ zero-waste cup ที่ผ่านการใช้งานแล้วจากจุฬาฯ มาทดสอบการย่อยสลายในดิน สำหรับนำไปใช้เพาะชำกล้าไม้แทนถุงพลาสติกจึงเป็นโครงการนำร่องที่ดี ความร่วมมือมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดขยะพลาสติก และ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



## รวมถวายผ้ากฐินพระราชทาน

นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้ที่ได้ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ที่วัดอ่างทองวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองอ่างทอง ทั้งนี้ทางกรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนชาวอ่างทองและใกล้เคียง ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. เวลา 17.00 น. ที่วัดอ่างทองวรวิหาร และร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้กับคณะสงฆ์วัดอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. ขอให้แต่งกายด้วยผ้าไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน.

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562.....● มีข่าวมาฝากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสวยงามของดอกไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง กรมป่าไม้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และอีกหลายหน่วยงานจัดงานจัดงาน “Chiangmai Flora 2019” ภายใต้อคอนเซปต์ “The Oasis Of Chiangmai”.....● ภายในงานจะมีต้นไม้และดอกไม้หายากชนิดมาให้ชม รวมทั้งการจัดสวนในธีม The Oasis Of Chiangmai จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง จากมูลนิธิโครงการหลวงในราคาพิเศษ โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต.....● **นายกะหล่ำปลี**



# พญาเสือรวบสมาชิก'อบต.' ซุกซ่อนไม้หวงห้ามอ้างชื่อมา

เพชรบุรี • “หน่วยพญาเสือ” รวบสมาชิก อบต. ตะคร้อ ซุกซ่อน “ไม้แดง” เจ้าหน้าที่คุมตัวแจ้งข้อหาครอบครองไม้หวงห้าม เจ้าตัวอ้างชื่อมาจากบุคคลไม่ทราบชื่อและไม่รู้ว่าไม้มาจากที่ใด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบนำไม้หวงห้ามมาซุกซ่อนไว้จำนวนมาก โดยนายพันชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าชุดหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พบ.2 (ห้วยเกษม) เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ที่ 17 กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก. ปทส. เดินทางเข้าตรวจสอบ

จากการตรวจสอบภายในบ้านพบไม้ท่อนจำนวน 9 ท่อน โดยไม้ดังกล่าวทั้งหมดมีลักษณะถูกตัดมาใหม่ๆ สภาพยังสด ไม่พบรูปรอยดวงตราประทับที่แสดงถึงการได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้แต่อย่างใด โดยไม้ท่อนทั้งหมดเป็นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 ลำดับที่ 58 (ไม้หวงห้ามประเภท ก.) จึงทำการตรวจยึด

ขณะเดียวกัน นายพัทตร์ เต็มพูล อายุ 56 ปี เจ้าของบ้านและเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หมู่ 4 ต.ท่าตะคร้อ ได้บอกว่า ไม้แดงท่อนทั้งหมดเป็นของตนเอง โดยชื่อมาจากบุคคล

ไม่ทราบชื่อและไม่ทราบว่านำไม้มาจากที่ใด

เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายพัทตร์ พร้อมของกลางไม้แดงท่อน จำนวน 9 ท่อน ปริมาตร 1.18 ลบ.ม. ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 69 ฐานผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองหญ้าปล้อง เพื่อดำเนินคดีต่อไป.





## 'ปารีณา'ทวงคืนที่ดิน'แม่ธนาธร'

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ศาลาประชาคม บ้านหนองน้ำใส หมู่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นาย ประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ที่ดิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จอมบึง เจ้าหน้าที่ของ อบต.รางบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่ 14 บ้านหนองน้ำใส หลังจากมีชาวบ้านส่วนหนึ่ง เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจอมบึง เพื่อขอให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบและเรียกคืนที่ดินจำนวน 500 ไร่ จากทั้งหมดกว่า 3,000 ไร่ ของนางสมพร จรุงเรืองกิจ มารดาของนาย ธนาธร จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ชื่อต่อมาจากโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ ปี 2534 ซึ่งที่ดินที่นางสมพรถือครองอยู่นั้น ชื่อ มาในลักษณะเหมารวมทั้งหมด มีหลักฐานเป็น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก น.ส.3 น.ส.2 และ ภท. 5 ซึ่งในส่วนของเอกสารสิทธิมีอยู่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 2,700-2,800 ไร่ นอกนั้นเป็น น.ส.2 กับ ภท.5 (เป็นเอกสารการจับจอง) ทั้งนี้ ใน ส่วนที่เป็น น.ส.2 กับ ภท.5 ดังกล่าวชาวบ้าน ต้องการให้ใช้พื้นที่เป็นป่าชุมชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่นั้นอยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เนื่องจากยังหาแนวเขตของพื้นที่ไม่พบ และ ทางตัวแทนของนางสมพรต้องการให้ชาวบ้าน ไปดำเนินการตรวจสอบหาแนวเขตเอง ซึ่งถ้า

พบว่ามีแนวเขตที่ชัดเจนก็ยินดีที่จะมอบพื้นที่ คืนให้ ทำให้ชาวบ้านต้องไปร้องเรียนต่อศูนย์ ดำรงธรรมให้เข้ามาช่วยดำเนินการตรวจสอบ หาแนวเขตที่ดินให้

น.ส.ปารีณาเปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบเรื่องการร้องเรียนดังกล่าวมาจาก ผู้นำชุมชน ให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการตรวจสอบแนวเขตที่ดินนั้นชาวบ้านทำ ไม่ได้ และไม่ใช้เรื่องของชาวบ้าน หลังมารับ เรื่องแล้วก็นำเรียนให้กับทางรัฐมนตรีและ อธิบดีได้รับทราบถึงปัญหา เพื่อจะได้สั่งการ ให้หน่วยงานเข้ามาช่วยตรวจสอบพื้นที่โดยเร็ว เนื่องจากในเดือนหน้าจะมีกฎหมายฉบับใหม่ ออกมา ก็จะทำให้เรื่องยิ่งล่าช้าออกไป

ด้านนายสมบูรณ์ ไทยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านหนองน้ำใส ให้ข้อมูลว่า นางสมพร แม่ ของนายธนาธรได้ซื้อที่ดินมาตั้งแต่ปี 2534 ซึ่ง ชื่อในลักษณะเหมายกเช่าโดยไม่รู้วาระพื้นที่ ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติเข้าไปด้วย ซึ่งในส่วน ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นชาวบ้านก็พยายาม จะขอคืน มีการเจรจาพูดคุยกันมาหลายครั้ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากพื้นที่นั้น ไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน ทำให้ทางนางสมพรคืน ที่ดินให้ไม่ได้ จึงต้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรม และประสาน ส.ส.ให้เข้ามาช่วยดำเนินการ เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบ พื้นที่ให้ดังกล่าว



**GREEN SOCIAL**

ปตท. ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ

กฤษณ์ อิมแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแล  
องค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับ  
โล่ช่วยเหลือนโยบายการกรรรมป่าไม้ ประจำปี 2562 สาขาบริหารจัดการ  
ทรัพยากรป่าไม้ จาก ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นองค์กรทำคุณ  
ประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ ปตท.ได้ส่งเสริมสนับสนุน  
การปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี  
และในปี 2559 - 2562 ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟู  
พื้นที่สีเขียว “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” คุ้งบางกะเจ้า  
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับกรมป่าไม้  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชนในพื้นที่